



ฉบับที่ 06/2560

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2560 ชะลอลงจากเดือนก่อน จากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ลดลง ตามรายได้เกษตรกรที่ชะลอตัวจากผลของราคาและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลง ขณะเดียวกันการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมหดตัวจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน ส่วนการลงทุนทั้งภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว เช่นเดียวกับรายได้ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อนตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง อัตราการว่างงานปรับลดลง ส่วนของภาคการเงิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวทั้งยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้าง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ปรับลดลงจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันสะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ที่ปรับลดลงจากสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเป็นสำคัญ อาทิ น้ำดื่ม ชา กาแฟ เป็นต้น สอดคล้องกับยอดค้าปลีกอาหารสดที่ชะลอลงตามรายได้เกษตรกรที่ชะลอลงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลงจากความกังวลทางด้านรายได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวในทุกกลุ่มยานยนต์ โดยเป็นผลจากผู้ถือครองรถคันแรกสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ประกอบกับการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่ายที่ยังมีต่อเนื่อง สำหรับ**บริการด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยรายได้ภาคบริการในภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทรวมทั้งเกสต์เฮาส์ปรับดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 58.3 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศขยายตัว จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานปรับดีขึ้นจากการเพิ่มเที่ยวบินของสนามบินขอนแก่น ขณะที่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลดลง

ด้านรายได้เกษตรกร ชะลอตัวจากเดือนก่อน จากผลด้านราคาเป็นสำคัญ โดยราคายางพาราชะลอตัวเนื่องจากผู้ประกอบการมีสต็อกเพียงพอและบางส่วนรอดูการระบายยางในสต็อกของภาครัฐจึงไม่เร่งซื้อ ส่วนราคาสินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังหดตัว อาทิ ราคาข้าวหดตัว เนื่องจากผู้ประกอบการชะลอการซื้อเพราะคู่ค้ามีคำสั่งซื้อเข้ามาไม่มากนัก ราคามันสำปะหลังหดตัว เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับรัฐบาลเงินมีมาตรการตรวจสอบมลภาวะของโรงงานแอลกอฮอล์และเคมีภัณฑ์ ทำให้ผู้นำเข้าเงินชะลอการซื้อ และราคาปศุสัตว์โดยรวมยังหดตัว ทั้ง สุกร ไก่เนื้อ และโคเนื้อ เนื่องจากผลิตได้เพียงพอกับความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตาม ราคาไข่ไก่กระต้อมขึ้นบ้าง และราคาอ้อยโรงงานเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำตาลโลก สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบทุกชนิด ยกเว้น อ้อยโรงงานที่ผลผลิตลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐโดยรวม ลดลงจากผลของฐานสูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) หากไม่นับผลของฐานที่สูงในปีก่อนการใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมก็ยังขยายตัวได้ โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน จากการลงทุนในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบกลางตามโครงการลงทุนขนาดเล็กที่ยังขยายตัว ส่วนรายจ่ายประจำลดลงเล็กน้อยตามรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการลงทุนก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ที่แผ่วลงทำให้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอลง ขณะที่การก่อสร้างเพื่อการบริการยังขยายตัว อาทิ ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงแรม โรงเรียน สถานบริการน้ำมัน อาคารและหอประชุม เอนกประสงค์ เป็นต้น ด้านเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ซึ่งโรงงานขนาดใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานพาหนะ โรงงานผลิตเสาคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับใช้เป็นเสาเข็ม และโรงงานทำวงกบและขอบประตู เป็นต้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวจากเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่หดตัวเนื่องจากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบน้อยกว่าปีก่อน ขณะที่การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ปรับดีขึ้น จากความต้องการของผู้ค้าส่งเพื่อรองรับเทศกาล สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการส่งออกชะลอลงจากการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม รวมทั้งผลไม้ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปจีน แต่การนำเข้ากลับเร่งขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะการนำเข้าสินแร่ทองแดง ปูนซีเมนต์จาก สปป.ลาว มันเส้นจากกัมพูชา รวมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จากเวียดนาม และจีนตอนใต้ ที่ขยายตัวดี

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.93 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามราคาอาหารสดและราคาพลังงาน สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ลดลงจากเดือนก่อน โดยจำนวนผู้มีงานทำปรับลดลงเล็กน้อยจากภาคเกษตรกรรม ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวจากเดือนก่อนจากเงินฝากทุกประเภท ส่วนหนึ่งจากเงินฝากของส่วนราชการ และเงินพักของนักลงทุนจากการขายหลักทรัพย์ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากสินเชื่อเงินประเภทเงินให้กู้ยืมและตัวเงินของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และสินเชื่อตามมาตรการภาครัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี และรายย่อย สำหรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 เมษายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 4391 3542

E-mail: PornnipT@bot.or.th